

# อนันตรา ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการทั่วไป



กรุงเทพฯ ธันวาคม 2558: อนันตรา โรงแรม รีสอร์ท และสปา ระดับหรู สำหรับนักเดินทางยุคใหม่ ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปประจำรีสอร์ทในเครือสองแห่งในประเทศไทย

ไจลส์ เซลฟส์ (Giles Selves) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป ประจำ อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต รีสอร์ท โดยก่อนหน้านี้ ไจลส์ได้ร่วมงานกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือสตาร์วูดมานานกว่า 19 ปี โดยดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ณ โรงแรม เคราตัน แอท เดอะพลาซ่า เอล็กซ์วีรี คอลเลคชั่นไฮเทล ในเมืองจากร์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ไจลส์ เกิด และโตในประเทศอังกฤษ โดยได้เริ่มต้นการทำงานในสายงานอาหารและเครื่องดื่ม โดยเริ่มทำงานกับโรงแรมเชอราตัน พาร์ค ทาวเวอร์ ใน ลอนดอน ในปี 1996 ในตำแหน่งหัวหน้าพนักงานบริการ ก่อนได้เลื่อนตำแหน่งสู่ระดับบริหารในสายงานเดียวกัน ณ เดอะเวสทิน เทิร์นเบอร์รี่ รีสอร์ท ในสก๊อตแลนด์ และโรงแรมในเครือสตาร์วูดแห่งอื่นๆ ในยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง รวมถึงสำนักงานภูมิภาคของเครือสตาร์วูดในกรุงบรัสเซลในปี 2005 ก่อนจะย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ เดอะ โรมานัส เอล็กซ์วีรี คอลเลคชั่นรีสอร์ท และเดอะเวสทิน คอสตา นาวาริโน รีสอร์ท ในประเทศกรีซ ต่อมา ไจลส์ได้ย้ายมาเอเชียในปี 2011 เพื่อรับตำแหน่งผู้จัดการโรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ในเครือไมเนอร์ ไฮเทล กรุ๊ป ก่อนได้ย้ายไปรับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ณ โรงแรมในเมืองจากร์ตา ในปี 2012

ไจลส์ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ได้สะสมจากการร่วมงานกับโรงแรม รีสอร์ทหรู รวมถึงสำนักงานส่วนกลาง ไจลส์จึงได้รับความไว้วางใจให้นำประสบการณ์มาเสริมศักยภาพของโรงแรมในเครืออนันตรา ในจังหวัดภูเก็ต

พร้อมกันนี้ อนันตรายังได้แต่งตั้ง ลุซท์ มุลเลอร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รีสอร์ท โดย ลุซท์ มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงแรมในเครือแมริออท ในประเทศเยอรมันนี อินเดีย ไทย และจีน กว่า 22 ปี โดยก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งในปัจจุบัน ลุซท์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป วานต้า วิสต้า รีสอร์ท สิบสองปันนา ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ลุซท์ เริ่มต้นการทำงานกับเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศเยอรมันในปี 1991 โดยทำงานในฝ่ายการเงินและห้องพัก กับโรงแรมในเครือ ในแฟรงค์เฟิร์ต และฮัมบูร์ก ต่อมาในปี 2000 ลุซท์ ได้เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการโครงการ แอท ยัวร์ เซอร์วิส (At Your Service) ซึ่งเป็นโปรแกรมของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ลอดจ์จิ้ง ก่อนได้รับ

การเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก ณ โรงแรมไนเคือแมริออท และเรอเนสซองซ์ ไนมุมไบ กรุงเทพฯ เชียงไฮ้ และเทียนจิน และตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป ในปี 2006 ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ ฐู่ฮั่น ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2007 ลุซท์ ได้รับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปเป็นครั้งแรก ณ คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ต ในย่านหาดกมลา ก่อนจะย้ายไปเป็นผู้จัดการทั่วไป ณ เรอเนสซองซ์ เกาะสมุย รัสเซียสอร์ท แอนด์ สปา และนำทีมเปิดโรงแรม วานต้า เวลล์ม นานจิง

ลุซท์ เป็นชาวเยอรมัน ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจทางด้านการบริการนานาชาติและการบริหารโรงแรมผ่านระบบการศึกษาออนไลน์โดยกลียง (Glion Institute of Higher Education) ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์